

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

ประจำเดือน **กรกฎาคม 2564**

ตัวชี้วัดที่ 1.34 ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอ  
ต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย

1. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ

ลำดับ	แผนงาน/กิจกรรม (ทั้งหมดในระบบ DOC)	เป้าหมาย	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำ แผนการเสนอร่างกฎหมายระดับ อนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของ คณะกรรมการสาธารณสุขตาม กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1 ครั้ง พ.ย. 63	2 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63	ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว ในรอบ 5 เดือนแรก	
2	การจัดทำแนวทางการประเมินผล สัมฤทธิ์ของกฎหมายที่กรม อนามัยรับผิดชอบ	3 ครั้ง ธ.ค. 63 พ.ค. 64 ก.ค. 64	1 ธ.ค. 64 - 31 ก.ค. 64	ประชุมคณะกรรมการประเมินผล สัมฤทธิ์ของกฎหมาย ครั้งที่ 2-2/2564 เมื่อวันที่ วันที่ 12 ก.ค. 2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการประเมินผล สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พิจารณา รายชื่อกฎหมายและกฎ ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย ที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์	
<p><b>เอกสาร/หลักฐาน กิจกรรมที่ 2 :</b> การประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ครั้งที่ 2-2/2564  <a href="https://drive.google.com/file/d/1sTITpeZdWqj1NBVALUleoAuXvNQOB5Xd/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1sTITpeZdWqj1NBVALUleoAuXvNQOB5Xd/view?usp=sharing</a></p>					
3	ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการ สรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ ขับเคลื่อนงานตามกฎหมายว่า ด้วยการสาธารณสุข	1 ครั้ง ม.ค. 64	1 ม.ค. 64 – 29 ม.ค. 64	ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว ในรอบ 5 เดือนแรก	
4	ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณากลับกรอกร่างกฎหมาย ระดับอนุบัญญัติและร่าง คำแนะนำของคณะกรรมการ สาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุข	5 ครั้ง พ.ย. 63 ก.พ. 64 มี.ค. 64 มี.ย. 64 ก.ค. 64	2 พ.ย. 63 - 31 ก.ค. 64	ด้วยสถานการณ์การระบาดของ โรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณา กลับกรอง ๆ วันที่ 30 ก.ค. 2564 ได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากใน	

ลำดับ	แผนงาน/กิจกรรม (ทั้งหมดในระบบ DOC)	เป้าหมาย	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				กลุ่มงานมี จนท. ติดเชื้อ COVID-19 ทำให้ฝ่ายเลขานุการทุกคนต้องกักตัวตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ ได้เตรียมการประชุมดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเลื่อนการประชุมในวันที่ 30 ก.ค. 2564 ออกไปเป็นวันที่ 30 ส.ค. 2564	
<b>เอกสาร/หลักฐาน กิจกรรมที่ 4 :</b> เตรียมเอกสารสำหรับการประชุมคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงฯ ครั้งที่ 46-4/2564 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 <a href="https://drive.google.com/file/d/1XGQC4w21wdFf7Gha9YTT-eua126rv-05/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1XGQC4w21wdFf7Gha9YTT-eua126rv-05/view?usp=sharing</a>					
5	ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข	3 ครั้ง ก.พ. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64	1 ก.พ. 64 - 30 มิ.ย. 64	ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว	
6	การสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข	2 ครั้ง มี.ค. 64 พ.ค. 64	1 มี.ค. 64 - 31 พ.ค. 64	ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว	

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.34 ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์  
เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2564)

ระดับที่ 4 Output ผลผลิต

ส่วนที่ 1 สรุปผลการขับเคลื่อนมาตรการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ

ลำดับ	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน/การขับเคลื่อนมาตรการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ
1	ติดตามความก้าวหน้าการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุข	<p>ติดตามความก้าวหน้าการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้</p> <p>1) การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 127-2/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 มีการเสนอขอปรับแผนการเสนอร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ปี 2564 จำนวน 4 ฉบับ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอขอปรับแผน และมีข้อสังเกตต่อแผนการเสนอร่างประกาศของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ และร่างประกาศของสำนักสุขภาพิบาลอาหารและน้ำ เนื่องจากเป็นเรื่องจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน</p> <p>2) การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 128-3/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีการรายงานความก้าวหน้าของแผนการดำเนินงานเสนอร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการและหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการและเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนการเสนอร่างกฎหมาย</p>
2	พัฒนาศักยภาพฝ่ายเลขานุการตามกฎหมาย ในการจัดทำ ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	สนับสนุนคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขภาพิบาลอาหารและน้ำ และกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ลำดับ	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน/การขับเคลื่อนมาตรการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ
3	การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนกลไกการพัฒนากฎหมาย รวมทั้งจัดทำแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนกลไกการพัฒนากฎหมาย รวมทั้งจัดทำแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	<p>1. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับแก้ไขร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะห่าง และหลักเกณฑ์ในการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการเพาะพันธุ์เลี้ยงและการอนุบาลสุกร พ.ศ. .... ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564</p> <p>2. ร่วมประชุมคณะทำงานยกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. .... ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เพื่อยกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ร่วมกับสำนักอนามัยผู้สูงอายุ เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>3. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. .... ร่วมกับสำนักอนามัยผู้สูงอายุ และสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาถ้อยแถลงร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ ตามแผนการเสนอร่างกฎหมายฯ โดยพิจารณาถ้อยแถลงร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ฉบับ และร่างประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข จำนวน 1 ฉบับ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข จำนวน 1 ฉบับ</p> <p>5. จัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข จำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ และ ร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข จำนวน 1 ฉบับ รวมทั้งพิจารณาคำสั่งคณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จำนวน 11 คณะ เพื่อขับเคลื่อนกลไกการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้เกิดความต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขภาพภิบาลอาหารและน้ำ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข</p>

ลำดับ	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน/การขับเคลื่อนมาตรการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ
		<p>6. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เพื่อจัดทำรายละเอียดข้อเสนอต่อแนวทางการใช้อำนาจตามมาตรา 10 (1) ของคณะกรรมการสาธารณสุข ในการกำหนดนโยบายการยกระดับสถานประกอบการกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จำนวน 2 ครั้ง ตามมติคณะกรรมการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 15 กรกฎาคม 2564</p> <p>7. ร่วมประชุมอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อจัดทำรายละเอียดข้อเสนอต่อแนวทางการใช้อำนาจตามมาตรา 10 (1) ของคณะกรรมการสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนประเด็นงานการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ร่วมกับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะกรรมการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564</p> <p>8. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายกรมอนามัย จำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และรายชื่อกฎหมายและกฎในความรับผิดชอบของกรมอนามัยที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข</p>

ส่วนที่ 2 สรุปผลการขับเคลื่อนแผนการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ

ลำดับ	แผนการขับเคลื่อน	เป้าหมาย 5 เดือนหลัง	ผลการดำเนินงาน/การขับเคลื่อน แผนการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ	สรุปผลการดำเนินงานตามแผน
1	ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการเสนอ ร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำ ของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่า ด้วยการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในรอบ 5 เดือนแรก	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน
2	การจัดทำแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ กฎหมายที่กรมอนามัยรับผิดชอบ	2 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายกรมอนามัย จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1-1/2564 เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2564 และครั้งที่ 2-2-2564 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และพิจารณารายชื่อกฎหมายและกฎ ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน
3	ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการสรรหาและ คัดเลือกผู้ทรง ภูมิวุฒิในคณะกรรมการ สาธารณสุข เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ ขับเคลื่อนงานตามกฎหมายว่าด้วยการ สาธารณสุข	-	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในรอบ 5 เดือนแรก	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน
4	ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรอง ร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำ ของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่า ด้วยการสาธารณสุข	3 ครั้ง	จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรอง จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. ครั้งที่ 44 - 2/2564 วันจันทร์ที่ 29 มี.ค. 2564 เพื่อพิจารณาร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะเวลา และหลักเกณฑ์ในการควบคุม และป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรืออาจเป็นอันตราย	ด้วยสถานการณ์การระบาดของ โรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณากลับกรองฯ ในวันที่ 30 ก.ค. 2564 ได้ตามแผน เนื่องจาก ในกลุ่มงานมี จนท. ติดเชื้อ

ลำดับ	แผนการขับเคลื่อน	เป้าหมาย 5 เดือนหลัง	ผลการดำเนินงาน/การขับเคลื่อน แผนการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ	สรุปผลการดำเนินงานตามแผน
			<p>ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. ....</p> <p>2. ครั้งที่ 45-3/2564 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564 เพื่อพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามมาตรา 17/1 (3) และ (4) และกรรมการตามมาตรา 17/2 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>COVID-19 ในช่วงเวลาที่ต้องจัดการประชุม ฝ่ายเลขานุการทุกคนต้องกักตัวตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้เตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเลื่อนการประชุมในวันที่ 30 ก.ค. 2564 ออกไปเป็นวันที่ 30 ส.ค. 2564</p>
5	ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข	2 ครั้ง	<p>ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้</p> <p>1. ครั้งที่ 127-2/2564 เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2564 เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ และร่างคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้</p> <p>1) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ....</p> <p>2) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ....</p> <p>3) ร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการจัดการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการการแสดงดนตรี เต็นรำ รำวง ดิสโกเทก คาราโอเกะ พ.ศ. ....</p>	<p>การดำเนินงานเป็นไปตามแผน</p>

ลำดับ	แผนการขับเคลื่อน	เป้าหมาย 5 เดือนหลัง	ผลการดำเนินงาน/การขับเคลื่อน แผนการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ	สรุปผลการดำเนินงานตามแผน
			<p>2. ครั้งที่ 128-3/2564 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2564 เพื่อพิจารณาคำสั่งคณะอนุกรรมการที่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 12 คณะ เพื่อขับเคลื่อนกลไกการพัฒนากฎหมายให้เกิดความต่อเนื่อง และเสนอขอรับหลักการเพื่อออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกไปอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p>	
6	<p>การสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสาธารณสุข (เพิ่มเติมกิจกรรมรอบ 5 เดือนหลัง)</p>	2 ครั้ง	<p>1. ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2564 เพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาไปยัง รมว. เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสาธารณสุข</p> <p>2. จัดทำและเสนอคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สาธารณสุขฯ ไปยัง รมว. เพื่อลงนามในคำสั่งฯเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 และแจ้งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการไปยังผู้ได้รับ การเสนอรายชื่อฯ</p> <p>3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและด้านกฎหมาย เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564 เพื่อขับเคลื่อนกลไกการพัฒนากฎหมายให้เกิด ความต่อเนื่อง</p>	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน



**ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง (ร้อยละ 50 = 1 ฉบับ)**

คำเป้าหมาย	ผลลัพธ์รอบ 5 เดือนหลัง
<p>1. มีกฎหมายระดับอนุบัญญัติผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 1 ฉบับ (0.5)</p>	<p>กฎหมายระดับอนุบัญญัติผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จำนวน 1 ฉบับ ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองฯ ครั้งที่ 45-3/2564 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564 ได้แก่</p> <p>1) ร่างประกาศคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามมาตรา 17/1 (3) และ (4) และกรรมการตามมาตรา 17/2 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 พ.ศ. ....</p>
<p>2. กฎหมายระดับอนุบัญญัติเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุข 1 ฉบับ (0.5)</p>	<p>กฎหมายระดับอนุบัญญัติเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ ในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 128-3/2564 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2564 ได้แก่</p> <p>1) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ....</p> <p>2) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ....</p>